

## รายงานการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมการดำเนินการตามภารกิจ

### องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลอิเซ ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน สำหรับทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลอิเซ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลง และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงการดำเนินการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่อำเภอและตำบล พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลอิเซ ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจากประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลอิเซ จึงขอรายงานผลการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน สำหรับทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลอิเซ ประจำปี ๒๕๖๘ ดังนี้

#### ประเด็นปัญหาความต้องการ จากการมีส่วนร่วมของประชาชน

- ถนนยังเป็นหลุมเป็นบ่อ และยังมีความต้องการขยายเขตถนนชุมชน
- เกิดน้ำท่วมขังตามถนนในชุมชน เช่น เส้นแสง-เสียว, เส้นบ้านอิเซ, บ้านหนองจมะ เป็นต้น
- มีความต้องการการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำในชุมชน และเพื่อการเกษตร เพิ่มไฟส่องสว่างใน

ชุมชน

- การทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะในพื้นที่ตำบลอิเซ
- ขยายเขตและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ขยายเขตท่อส่งน้ำ
- ขยายเขตวางท่อส่งน้ำ
- ส่งเสริมการประกอบอาชีพ เช่น เลี้ยงไก่ไข่ วัว เลี้ยงปลา กบ เป็นต้น
- ติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดเสี่ยงในชุมชน
- กลุ่มฝึกอาชีพสู่ชุมชน เช่น การทอผ้า การย้อมผ้า การเลี้ยง วัว แพะ เป็นต้น

#### สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

มีประชาชนที่เข้าร่วมประชาคม ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านแสง จำนวนประชาคมที่เข้าร่วม ๒๗ คน ประกอบด้วยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น กำนันตำบลอิเซ / ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่นทุกหมู่ และประชาชนตำบลอิเซ

#### ผลจากการมีส่วนร่วม

การรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน หมู่ที่ ๑ บ้านแสง ตามโครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนตำบลอิเซ (ฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)) องค์การบริหารส่วนตำบลอิเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ขอเสนอกิจกรรมและโครงการที่จะแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนตำบลอิเซ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สรุปความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลอิเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

**บ้านแสง หมู่ที่ ๑**

แนวทางการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน	ลำดับความสำคัญ
วางระบายน้ำตามแนวถนน คสล.เส้นทางไปตำบลเสียวทั้ง ๒ ฝั่งทาง	๔
ถนน คสล.ทิศตะวันตกโรงเรียนเบญจคามฯถึงอ่างเก็บน้ำบ้านแสง	๒
ขยายเขตไฟฟ้าเส้นบ้านนางวร ไปทางคลองส่งน้ำบ้านแสง	
ถนน คสล.บ้านนางคำพิ ไปถึงบ้านนางเพา ราษฎร์	
วางระบายน้ำตามแนวถนน คสล.เส้นทางไปโรงเรียนเบญจคามฯ ฝั่งทิศใต้	
ถนน คสล.จากบ้านนางวร ไปทางคลองส่งน้ำบ้านแสง ถึงนายสวัสดิ์	
ถนน คสล.จากข้างวัดบ้านแสงทางด้านทิศใต้ไปทางสำนักสงฆ์อรุณรังษี	
ถนนดินลงหินคลุกสายไปโนนเสือโกลกต่อไปจนสุดสาย ถนนกว้าง ๕ เมตร	๓
ถนนดินลงหินคลุกจากสำนักสงฆ์อรุณรังษี ไปทางนายไถถึงหนองตะกอ	
ขยายเขตไฟฟ้าจากสำนักสงฆ์อรุณรังษีไปทางหนองกุ	
ถนน คสล.รอบหนองเบบ บ้านแสง	
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากหนองเบบ ไปถึงสำนักสงฆ์อรุณรังษี	
ถนนหินคลุกจากวัดบ้านแสงไปโนนบ้านเก่า	
ถนนดินรอบบ้านจากสามแยกไป ร.ร.เบญจคามไปทางทิศตะวันออกจรดถนน คสล.ไปสำนักสงฆ์อรุณรังษี	
ถนนดินจากหนองหัวเลียบบคลองส่งน้ำ ไปจรดถนนบ้านห้องเปื่อยหมู่ที่ ๘	
ติดตั้งกล่องวงจรปิดตามจุดเสี่ยงภายในหมู่บ้านแสง	
กิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมสัญจรในตำบลอิเซ	
การสอบเขตพื้นที่สาธารณะพื้นที่บ้านแสง	
ปรับปรุงระบบท่อประปาบ้านแสง	๑
ปรับปรุงถนนหินคลุกเส้นทิศตะวันตกโรงเรียนเบญจคามฯถึงอ่างเก็บน้ำบ้านแสง	๖
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านนางมาไปถึงโรงเรียนเบญจคามฯ	
วางระบายน้ำเลียบบถนนจากศาลาประชาคมไปทางบ้านนายไช้	๕

## การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

เพื่อให้ปัญหาและความต้องการของประชาชน ที่ได้รับจากการประชาคมท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ เป็นกรอบและแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ได้นำข้อเสนอกิจกรรมและโครงการที่จะแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนตำบลอีเซบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ ประจำปี ๒๕๖๘ และประกาศแจ้งผลการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน สำหรับทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลอีเซต่อไป

คณะทำงานสำรวจปัญหาความต้องการประชาชน

ปี ๒๕๖๗

# รูปกิจกรรม

